

Số: 3304/TB-TTKQH

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO KẾT LUẬN
của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
tại chuyến thăm, làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế (17/8/2019)

Ngày 17/8/2019, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội (Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Tài chính - Ngân sách, Kinh tế) và Tổng Kiểm toán Nhà nước, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Thừa Thiên Huế và trao tặng tỉnh Huân chương Độc lập hạng nhất; thăm một số hộ dân thuộc đối tượng dự kiến di dời tại khu di tích Kinh thành Huế và thăm, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy, sau khi nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ các tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2019, cùng các ý kiến trao đổi của thành viên Đoàn công tác, Chủ tịch Quốc hội kết luận như sau:

1. Đánh giá chung

Thừa Thiên Huế có một vị trí chiến lược, đóng vai trò cầu nối giữa hai miền Bắc - Nam, cũng là vùng đất văn hiến, có bề dày lịch sử - văn hóa lâu đời, có truyền thống đáng tự hào về tinh thần yêu nước và đấu tranh cách mạng trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tỉnh còn là trung tâm văn hóa lớn, đặc sắc của cả nước, vừa mang dáng dấp hiện đại, vừa mang nét đẹp cổ kính với nhiều di sản văn hóa thế giới, giàu tiềm năng để phát triển du lịch.

Trong thời gian qua, tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, phát huy lợi thế, đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, cũng như cả nước. Hướng phát triển xây dựng Đô thị "di sản, văn hoá, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường" là phù hợp với thế mạnh của tỉnh và chủ trương của Đảng tại Kết luận 48-KL/TW ngày 25/05/2009 và Thông báo 175-TB/TW ngày 01/8/2014 của Bộ Chính trị.

Tỉnh đã chú trọng phát triển kinh tế theo hướng xanh, bền vững và đạt được nhiều kết quả khá quan trọng; thu ngân sách có những chuyển biến tích cực, luôn đạt và vượt dự toán được giao. Tỉnh cũng đã thiết lập và bước đầu vận hành mối liên kết các tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (kết nối hạ tầng giao thông liên tỉnh gắn kết hành lang kinh tế đông tây, liên kết phát triển kinh tế biên, du lịch); từng bước phát huy 4 trung tâm văn hoá, du lịch; trung tâm y tế chuyên sâu; trung tâm khoa học - công nghệ và trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước. Cải cách hành chính, Chương trình phát triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được triển khai tích cực; tỉnh đã xuất sắc dành được giải thưởng “*Viễn thông Châu Á năm 2019*” với Dự án Trung tâm điều hành Đô thị thông minh.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội được đẩy mạnh; việc thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo được quan tâm (chỉ số GINI đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung và thứ 8 cả nước); tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 98% và có trên 68% dân số được lập Hồ sơ sức khỏe điện tử; công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm. Các phong trào bảo vệ môi trường “*Chu nhật Xanh*”, “*Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần*” được các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng và là điểm sáng để các địa phương khác học tập. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Nội bộ tỉnh đoàn kết, sự đồng thuận trong xã hội cao. Các công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp đang được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc ở tất cả các cấp, các ngành. Việc chuẩn bị tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020 được thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh cũng còn một số tồn tại, hạn chế và đòi hỏi với những khó khăn như:

- Chưa thực hiện được mục tiêu cơ bản đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị;

- Quy mô nền kinh tế còn tương đối nhỏ, tốc độ tăng trưởng chưa cao; chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực công nghiệp - xây dựng còn khoảng chênh lệch lớn so với mục tiêu đề ra; một số dự án trọng điểm của ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, nhưng chậm được đưa vào vận hành, sản xuất; tình hình dịch tả lợn Châu Phi và hạn hán diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp; việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh còn chậm, có vị trí thấp so với các địa phương khác trong vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung;

- Hạ tầng phục vụ du lịch còn thiếu tính đồng bộ, việc liên kết trong hình thành các tuyến du lịch vùng, liên vùng và khu vực còn chậm; việc phát triển Khu kinh tế ven biển Chân Mây - Lăng Cô chưa phát huy hiệu quả tiềm năng du lịch biển và gắn kết chặt chẽ với việc phát triển đô thị, dịch vụ du lịch tại Chân Mây - Lăng Cô;

- Thu ngân sách còn thấp, chưa bảo đảm tự cân đối ngân sách, cơ cấu nguồn thu chưa bền vững, tỷ trọng thu từ đất cao, trong khi thu từ khu vực kinh tế còn thấp; thu nhập bình quân đầu người thấp hơn mức bình quân chung của cả nước;

- Tỉnh là vùng đất có truyền thống văn hiến, nhưng việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chưa tương xứng với tiềm năng, truyền thống; việc bảo tồn, tôn tạo di tích, di dời các hộ dân lấn chiếm di tích còn nhiều khó khăn, vướng mắc; công tác phòng, chống khai thác cát lậu trên sông Hương còn nhiều hạn chế, việc xử lý vi phạm chưa đủ tính răn đe, gây thất thoát tài nguyên, tác động xấu đến bảo vệ cảnh quan, phát triển du lịch và nhiều hệ lụy môi trường, xã hội khác;...

2. Việc thực hiện nhiệm vụ của Thừa Thiên Huế trong thời gian tới

Chủ tịch Quốc hội cơ bản nhất trí với các giải pháp, nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền tỉnh xác định cho thời gian tới; đồng thời, đề nghị tỉnh chú trọng một số vấn đề sau:

2.1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh. Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, trong đó các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cần phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, lính tiên phong, gương mẫu, năng động, đoàn kết, không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quy tụ cộng đồng doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Chủ động thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất và năng lực; làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tập trung tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về “xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020”.

2.2. Đổi mới tư duy, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế địa phương, trong đó cần nghiên cứu xây dựng chuỗi giá trị, chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị của nông sản thông qua chế biến sâu.

Trước mắt, tập trung chỉ đạo ổn định và phát triển sản xuất, triển khai các biện pháp chống hạn, bảo đảm thắng lợi sản xuất vụ hè thu; tăng cường chỉ đạo phát triển, bảo vệ rừng và công tác phòng, chống cháy rừng; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

2.3. Tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án, nhất là các dự án trọng điểm... Có giải pháp nâng cao tính bền vững của nguồn thu nội địa; tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách.

2.4. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc và văn hoá Huế. Bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch, cần chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường hiệu quả của các kỳ Festival Huế, quảng bá văn hoá Huế, nhất là Nhã nhạc cung đình Huế, quần thể di tích Cố đô Huế, Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn, Hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế, vịnh Lăng Cô, sông Hương...

2.5. Tiếp tục triển khai tích cực và đồng bộ công tác bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc gia đình chính sách; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo. Có giải pháp tổng thể để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát huy vai trò của Đại học Huế trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và cho cả nước.

2.6. Cùng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc cho các tầng lớp Nhân dân.

2.7. Quán triệt và thực hiện tốt phương châm xây dựng Đảng là then chốt, coi trọng công tác Mặt trận, đoàn thể Nhân dân, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Các kiến nghị của Thừa Thiên Huế

3.1. Về kiến nghị có Nghị quyết của Bộ Chính trị về "xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" và xem xét có cơ chế chính sách riêng để công nhận Thừa Thiên Huế là đô thị di sản đặc thù - thành phố trực thuộc Trung ương

Đề nghị tỉnh sớm hoàn thành việc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về "xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên

Huế và đô thị Huế đến năm 2020” đề báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định về việc ban hành Nghị quyết mới nhằm xác định định hướng phù hợp cho việc tiếp tục xây dựng và phát triển tỉnh tương xứng với tiềm năng, vị thế của Thừa Thiên Huế trong thời kỳ mới.

Về việc công nhận Thừa Thiên Huế là đô thị di sản đặc thù - thành phố trực thuộc Trung ương: đề nghị tỉnh chủ động phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để tổng kết, đánh giá thực trạng phát triển đô thị của tỉnh theo các tiêu chí, định mức về quy mô, trình độ phát triển theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH14, đáp ứng vai trò hạt nhân, trung tâm phát triển của vùng và cả nước, cũng như trong mối tương quan phát triển với các đô thị trực thuộc Trung ương khác. Trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Đề nghị Chính phủ tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị và tiêu chuẩn của đơn vị hành chính trong thời gian qua để kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, hạn chế nhằm kiến nghị sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn.

3.2. Về mở rộng ranh giới thành phố Huế theo hướng hình thành đô thị trung tâm với trục cảnh quan dọc theo sông Hương

Chủ tịch Quốc hội cơ bản nhất trí với chủ trương mở rộng địa giới hành chính của thành phố Huế để có đủ không gian phát triển đô thị phù hợp với định hướng bảo tồn di sản văn hóa và thân thiện môi trường. Tuy nhiên, việc mở rộng địa giới hành chính của thành phố Huế cần gắn kết chặt chẽ với quan điểm, mục tiêu và kế hoạch sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã quy định tại Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

Đề nghị tỉnh sớm hoàn thiện Đề án, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

3.3. Về bố trí vốn cho Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế

Chính phủ đã báo cáo Quốc hội về phương án phân bổ nguồn vốn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các chương trình, dự án quan trọng, cấp bách của địa phương, trong đó dự kiến bố trí cho Dự án là 500 tỷ đồng. Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thảo luận, thống nhất giao Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát lại danh mục, thủ tục đầu tư, phương án phân bổ, giao vốn bổ sung cho các Bộ, ngành, địa phương dựa trên các nguyên tắc được nêu cụ thể tại Nghị quyết số 84/2019/QH14 của Quốc hội.

Giao Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đơn đốc Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu trình Chính phủ bố trí ít nhất 500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho Dự án; đồng thời, lưu ý tiếp tục bố trí vốn cho Dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn tới nhằm bảo đảm hoàn thành Dự án trong nhiệm kỳ tới.

Về đề nghị bố trí sử dụng các nguồn vốn còn dư khác của ngân sách trung ương (như: nguồn vượt thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách trung ương (nếu có), nguồn dự phòng ngân sách trung ương hàng năm) để thực hiện Dự án: đề nghị Chính phủ xem xét, có phương án cân đối bố trí để bảo đảm nguồn vốn triển khai thực hiện Dự án theo quy định. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quan tâm, chỉ đạo Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội lưu ý kiến nghị của tỉnh khi thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về việc phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương hoặc trong quá trình xây dựng dự toán năm 2020 của tỉnh để bổ sung cho Dự án.

3.4. Về kiến nghị có cơ chế hỗ trợ có mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025 để phục hồi tôn tạo các hạng mục di tích cổ đô Huế

Đề nghị tỉnh đề xuất cụ thể với Chính phủ để có phương án cân đối nguồn vốn, tổng hợp trình Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các quy định pháp luật hiện hành.

3.5. Về dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Chu tịch Quốc hội cơ bản nhất trí về sự cần thiết đẩy nhanh các thủ tục để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài với công suất 5 triệu hành khách/năm, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đề nghị tỉnh tích cực phối hợp với các Bộ, cơ quan hữu quan của Chính phủ để thực hiện theo đúng quy định. Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết những vướng mắc về quy trình thủ tục, quan tâm, đẩy nhanh tiến độ cấp vốn để thực hiện dự án theo đúng kế hoạch.

Về đề nghị cho áp dụng cơ chế hợp tác công tư PPP để thực hiện dự án đầu tư mở rộng sân bay Phú Bài giai đoạn 2021-2025: Hiện nay, Chính phủ đang hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019) và thông qua tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020). Luật được thông qua sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh áp dụng phương thức đối tác công tư nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó có dự án đầu tư mở rộng sân bay Phú Bài.

3.6. Về chủ trương đầu tư dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam với mục tiêu thành lập hãng hàng không gắn với du lịch, cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng không trong nước và quốc tế

Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Dự án nêu trên thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Chính phủ khi xem xét, quyết định thành lập mới hoặc nâng quy mô của các hãng hàng không phải bảo đảm các hãng hàng không hoạt động ổn định và nâng cao năng lực khai thác an toàn bay.

3.7. Về Dự án cầu vượt sông Hương và đường Nguyễn Hoàng, Dự án đường vành đai 3 thành phố Huế

Trong thời gian còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, đề nghị tinh chủ động rà soát, điều chỉnh vốn trong phạm vi kế hoạch đã được giao. Khi xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, cần lựa chọn những dự án thực sự cần thiết, cấp bách để bảo đảm thực hiện hiệu quả trong khả năng đáp ứng của nguồn lực ngân sách nhà nước. Mặt khác, tỉnh cũng cần chủ động huy động các nguồn lực xã hội khác.

3.8. Về vướng mắc liên quan đến Luật Đất đai với Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Theo dự kiến, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai sẽ được Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020). Giao Ủy ban Kinh tế của Quốc hội lưu ý kiến nghị của tỉnh trong quá trình sửa đổi, thẩm tra và thông qua Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành có liên quan tổng hợp đầy đủ các khó khăn vướng mắc, tồn tại trong thực tiễn của các địa phương liên quan đến Luật Đất đai.

3.9. Về đề nghị ưu tiên triển khai xây dựng tuyến đường ven biển xuyên suốt toàn Vùng duyên hải miền Trung: nâng cấp, hoàn thiện tuyến đường sắt Bắc - Nam trong đó chú trọng xây dựng tuyến đường sắt kết nối với các tỉnh Tây Nguyên); tiếp tục hoàn thiện đầu tư xây dựng đoạn cao tốc Cam Lộ - Túy Loan kết nối tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Gia Lai

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các kiến nghị nêu trên. Đây là các dự án thuộc danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án đầu tư dở dang, dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung nói riêng, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước nói chung. Đề nghị Chính phủ tổng hợp đầy đủ nhu cầu thiết

yếu, hợp lý tại địa phương khi trình Quốc hội xem xét Kế hoạch đầu tư công trong giai đoạn 2021-2025.

Về Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đã được giao kế hoạch 2019: việc giải ngân hiện nay còn thấp (do một số nguyên nhân như: chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư, thiết kế cơ sở, đấu thầu; chậm trong công tác giải phóng mặt bằng; chưa lựa chọn được nhà đầu tư đối với một số dự án thành phần đầu tư theo hình thức PPP;...). Đề nghị tỉnh phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan hữu quan báo cáo Chính phủ có giải pháp tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân của các dự án.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- CTQH để b.c;
- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- TT các UB: UBND, UBKT, UBTCNS;
- VPTW, VPQH, VPCP;
- Thành viên Đoàn công tác;
- Lưu: HC, TH;
- Số e-PAS: 71233.

TỔNG THƯ KÝ



Nguyễn Hạnh Phúc